



ที่ ศธ ๐๔๐๒๑/ว ๓๑๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ถนนฮองฮี้-กระนวน  
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา  
(นบส.ศธ) รุ่นที่ ๑๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการพัฒนา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.กำหนดการ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓.ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา	จำนวน ๑ ชุด
๔.รายละเอียดหลักสูตร	จำนวน ๑ ชุด
๕.แบบยินยอมสมัครเข้ารับการพัฒนา	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างเดือนมีนาคม -กรกฎาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. และมีคุณสมบัติครบตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไปเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส. ของสำนักงาน ก.พ. ชื่อเมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. แล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงจะรับรองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๑) ของสำนักงาน ก.พ. บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด สมัครเข้ารับการพัฒนาพิจารณาคัดเลือกโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.nidtep.go.th](http://www.nidtep.go.th) และส่งใบสมัครพร้อมแนบ ๑) สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ ๒) แบบฟอร์มการนำเสนอประเด็นการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) ๓) แบบยินยอมสมัครเข้ารับการพัฒนา ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสำคัญ เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการพัฒนาภายในประเทศ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง รายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ด.

(สุรสิทธิ์ ติดยสมบูรณ์)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๘๘-๙๑๐๕, ๐๙๕๑๙๒๒๖๖๕